



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr_dms@yahoo.co.th

กรมการแพทย์บำบัดรักษาด้วยศาสตร์ดนตรีบำบัด

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ นำศาสตร์ดนตรีบำบัดฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ คลายความเครียดแก่ผู้ป่วยและคนพิการ กระตุ้นทักษะในด้านอื่น ๆ ช่วยปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับสังคมได้ดี

นายแพทย์ ภาสกร ชัยวานิชศิริรอง อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า งานดนตรีบำบัดเป็นหน่วยบริการหนึ่งของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่เน้นการพัฒนา รูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผสมผสานระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เช่น กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ศาสตร์ทางด้านดนตรีบำบัดนำองค์ประกอบต่างๆตามหลักการของดนตรีบำบัดที่เป็นสากลได้แก่ การร้อง การฟัง การเล่นเครื่องดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมุ่งเน้นผลการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ และการรับรู้ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการและคนพิการที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และเด็กพิเศษ เช่น เด็กสมองพิการ ออทิสติก เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น เป็นต้น โดยแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการแบบเดี่ยว จะเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการฟื้นฟูของผู้รับบริการแต่ละบุคคล เช่น ฝึกทรงตัวทั้งในท่านั่งและยืนด้วยการ โยกตัวตามจังหวะดนตรี เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขนและมือด้วยการเล่นเครื่องดนตรี การแต่งเพลงเพื่อผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการปรับพฤติกรรม การพูด และการสื่อสาร เป็นต้น การให้บริการแบบกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้ใหญ่ จะเน้นกระตุ้นการกลับเข้าสู่สังคม ผ่อนคลายความตึงเครียด ส่วนผู้รับบริการที่เป็นเด็ก จะเน้นแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือเพื่อฝึกควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม และกระตุ้นทักษะทางด้านสังคม

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ให้ความสำคัญกับการนำดนตรีบำบัดมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ โดย ศึกษารูปแบบดนตรีบำบัดที่เป็นสากลมาจัดทำแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ให้เป็นรูปแบบการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และผู้รับบริการในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานดนตรีบำบัด ตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2 สถาบันสิรินธร -เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snmri.go.th

-ขอขอบคุณ-

4มกราคม 2560